

TẠI SAO LẠI LỰA CHỌN FSC

FSC là giải pháp tin cậy nhất cho rừng vì những lý do này.



Các tiêu chuẩn FSC là một trong những tiêu chuẩn chứng nhận nghiêm ngặt nhất trên thế giới.

Chúng tôi cũng là hệ thống chứng chỉ rừng duy nhất tuân thủ ISEAL, hiệp hội toàn cầu về các tiêu chuẩn xã hội và môi trường.



Hệ thống được thực hiện theo các quan điểm kinh tế, xã hội và môi trường như nhau.

FSC cân bằng yêu cầu của tất cả các bên liên quan đến rừng - môi trường, xã hội và kinh tế - thông qua một Hội đồng dân chủ, cởi mở, do thành viên lãnh đạo. Các chính sách của chúng tôi được định hình, thiết lập và hướng dẫn bởi hơn 1.200 cá nhân và tổ chức thành viên.



Các tiêu chuẩn của FSC nhất quán trên toàn cầu và thích ứng với quốc gia.

Hoạt động tại hơn 80 quốc gia, các tiêu chuẩn quản lý rừng của chúng tôi dựa trên cùng một Nguyên tắc và Tiêu chí. Các tiêu chuẩn quản lý rừng quốc gia được điều chỉnh để phù hợp với bối cảnh môi trường, xã hội và kinh tế của Quốc gia và vẫn duy trì các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của toàn cầu.

ĐÁNG TIN CẬY NHẤT



Chúng tôi được hỗ trợ bởi một số tổ chức phi chính phủ lớn nhất.

Các thành viên của FSC bao gồm một số tổ chức phi chính phủ về môi trường có uy tín nhất thế giới, như WWF và Rainforest Alliance, những người đánh giá cao các tiêu chuẩn nghiêm ngặt và phương pháp quản trị có sự tham gia của chúng tôi.



Phạm vi kinh doanh của chúng tôi là rộng lớn nhất và các thương hiệu tin tưởng chúng tôi.

FSC là hệ thống chứng nhận được lựa chọn bởi nhiều công ty trên toàn thế giới bao gồm IKEA, McDonald's, Amazon và Tetra Pak, cấp nhiều chứng chỉ Chuỗi hành trình sản phẩm trên toàn thế giới hơn bất kỳ hệ thống chứng nhận rừng nào khác.



Thương hiệu FSC là nhãn hiệu được công nhận rộng rãi nhất cho lâm nghiệp có trách nhiệm.

Gần một nửa số người tiêu dùng toàn cầu nhận ra logo FSC. Người tiêu dùng có niềm tin cao nhất vào FSC.

CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ ĐÃ ĐƯỢC CHỨNG MINH



Các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học của chúng tôi là phổ biến nhất.

Chứng nhận FSC đảm bảo các yêu cầu cao nhất về bảo vệ đa dạng sinh học hiện có cho kinh doanh lâm nghiệp. Các nhà quản lý phải bảo vệ các loài quý hiếm, bị đe dọa hoặc có nguy cơ tuyệt chủng và các dịch vụ hệ sinh thái quan trọng.



Chúng tôi bảo vệ quyền của người bản địa.

Quỹ Bản Địa của FSC tích cực ưu tiên các quyền của Người bản địa và thúc đẩy các hành động và giải pháp do Người bản địa lãnh đạo. Chúng tôi yêu cầu các chủ sở hữu và người quản lý rừng duy trì quyền sở hữu đất đai, sử dụng đất và tiếp cận tài nguyên, đồng thời đảm bảo sự đồng ý tự do, trước và được thông báo về tất cả các quyết định liên quan đến rừng.



Chúng tôi cung cấp sự bảo vệ mạnh mẽ nhất cho người lao động.

FSC tích cực giám sát đảm bảo các nhà quản lý rừng và các công ty tuân thủ các nguyên tắc và quyền nghiêm ngặt của người lao động theo yêu cầu của Tổ chức Lao động Quốc tế.



Chứng nhận FSC là một giải pháp đã được chứng minh là giải pháp cho khủng hoảng khí hậu.

Với các tiêu chuẩn và thực hành quản lý rừng nghiêm ngặt nhất thế giới, rừng được chứng nhận FSC bảo vệ và củng cố hệ sinh thái rừng. Ví dụ, các khu rừng FSC định lượng carbon cho thấy trữ lượng carbon tăng trung bình 17% trong một chu kỳ quản lý.

CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ MẠNH MẼ NHẤT



Tuyên bố FSC đáp ứng các tiêu chí nghiêm ngặt.

Chúng tôi đảm bảo rằng các tuyên bố về tính bền vững mà các công ty đưa ra về các sản phẩm được chứng nhận FSC là trung thực, phù hợp và rõ ràng, bảo vệ chống lại việc tẩy xanh và duy trì tính toàn vẹn. Điều này được hỗ trợ bởi các cuộc kiểm toán độc lập được thực hiện trong toàn bộ chuỗi cung ứng và phê duyệt cho mỗi lần sử dụng nhãn hiệu của chúng tôi.



Chúng tôi không cho phép các tác nhân xấu xâm nhập vào hệ thống của mình.

Nhóm toàn vẹn hệ thống của chúng tôi hành động nhanh chóng chống lại các hoạt động không được chấp nhận. Ví dụ, Chính sách mạnh mẽ của chúng tôi cho Hiệp hội cho phép chúng tôi loại bỏ các tổ chức tham gia vào các hoạt động phá hoại, cả trong và ngoài các khu vực được chứng nhận, khỏi hệ thống FSC. Công cụ Kiểm tra FSC cho phép chúng tôi đánh giá rủi ro của các công ty và cá nhân tìm kiếm sự liên kết với FSC và từ chối những người đã tham gia vào các hoạt động không được chấp nhận.

Hãy tham khảo thêm thông tin trong trang web FSC.org

